



ที่ มท ๐๘๐๒.๔/๖๒๑๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเสนอชื่อให้ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นดำเนินการคัดเลือกเพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันอังคารที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ พริ้งพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๓๗



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ รวมถึงจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ส่วนกลางพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและเห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้ว มีมติให้

๑. นายกฤษดา สมประสงค์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สังกัดสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
๒. นายเศรษฐา ใจสมคม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
สังกัดสำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวัลลภ พริงพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น